

## BIZ รุกรับออเดอร์ใหม่ต่อเนื่อง มั่นใจต้นรายได้ทั้งปีโตกว่า 10%

BIZ ทางแผนธุรกิจปี 2562 ปักธงรายได้โตไม่ต่ำกว่า 10% จากปีก่อน ล่าสุดคว้งงานใหม่ต่อเนื่อง ต้น Backlog ทะลุ 1.4 พันล้าน พร้อมเดินหน้าประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง ส่วนธุรกิจผลิตภัณฑ์ BIZ Genes มั่นใจไปได้สวย คาดปีนี้มีสัดส่วน 5% ของรายได้รวม ขณะที่โรงพยาบาลแคนเซอร์ลิอันซ์ พร้อมเปิดให้บริการตามแผน

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสโลเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานในปีนี้ ตั้งเป้ารายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 10% จากปีก่อน โดยปัจจุบัน

มีงานในมือ (Backlog) มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาท ซึ่งล่าสุดบริษัท ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเครื่องเร่งอนุภาค Photon Linear Accelerator และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ กับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มูลค่าสัญญา 133.35 ล้านบาท ระยะเวลาของสัญญา 270 วัน โดยมูลค่างานในมือดังกล่าวจะเริ่มทยอยรับรู้ในปีนี้นับจนถึงปี 2563 นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างยื่นประมูลงานใหม่ ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายในช่วงครึ่งปีแรกนี้

สำหรับในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ BIZ Genes ซึ่งเป็นการตรวจพันธุกรรมเพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง ที่ได้เปิดตัวบริการเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า บริการดังกล่าวมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดย BIZ Genes เป็นโซลูชันหนึ่งที่จะเข้าถึงการตรวจในระดับ DNA ซึ่งด้วยนวัตกรรมนี้ จะทำให้ทราบว่า

บุคคลนั้นมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งในอนาคตแค่ไหนโดยอาศัยเทคนิค Next Generation Sequencing (NGS) ที่มีความถูกต้องและแม่นยำสูง ผู้สนใจสามารถเข้ารับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำทั่วไป โดยตั้งเป้าปีนี้ BIZ Genes จะมีรายได้ประมาณ 5% ของรายได้รวม



สมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์

“ในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องฉายรังสีรักษาพลังงานสูง กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี มูลค่าสัญญา 110 ล้านบาท และล่าสุดได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเครื่องเร่งอนุภาค Photon Linear Accelerator และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ กับกรมการแพทย์ มูลค่าสัญญา 133.35 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นว่า บริษัทยังคงเดินหน้าในการเพิ่มฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน” นายสมพงษ์ กล่าว

ด้าน นายววิทย์ สีลภูสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและบัญชี BIZ กล่าวถึงความ

คืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลแคนเซอร์ลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี มูลค่าการลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท โดย BIZ ถือหุ้นในสัดส่วน 65% ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งนี้ โรงพยาบาลดังกล่าวมีรูปแบบการรักษาแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ การรักษาโดยการฉายรังสี และการรักษาด้วยเคมีบำบัด ซึ่งมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพการรักษาให้ได้มาตรฐาน ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งที่มีคุณภาพ รวมถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวิธีการรักษาที่ได้มาตรฐานสากล โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงปลายปี 2562 ซึ่งการต่อยอดธุรกิจนี้จะช่วยสนับสนุนผลประกอบการของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต